



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

กรณีผู้สมัครรายใดเห็นว่าประกาศฉบับนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธินซอย ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรืออาจใช้สิทธิโต้แย้งต่อเลขาธิการ กสทช. แล้วแต่กรณี ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มิประกาศนี้

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิทธิในการได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ได้

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธินซอย ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด ...

รายละเอียดการสอบคัดเลือก	เวลา	คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐	ร้อยละ ๓๐
๒. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์	๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐	ร้อยละ ๔๐
๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ภูมิสำเนา และสมรรถนะอื่น ๆ	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐	ร้อยละ ๓๐

หมายเหตุ : ๑. ช่วงเช้า ให้ผู้เข้าสอบหัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปมารายงานตัว ณ สำนักทรัพยากรบุคคล
อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ สำนักงาน กสทช. ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที

๒. ช่วงบ่าย ให้ผู้เข้าสอบหัวข้อความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) มารายงานตัว
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการสอบแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๕๐ และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

๓. ข้อปฏิบัติตนในการเข้าสอบคัดเลือก

๓.๑ ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้าแสดงตัวก่อนเวลาสอบหัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป และก่อน
เวลาสอบหัวข้อความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ๓๐ นาที (ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. และ
ช่วงบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ น.) กรณีผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องสอบหลังเวลาสอบหัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปผ่านไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในหัวข้ออื่น ๆ อีก

๓.๒ ผู้มีสิทธิสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นสุภาพชน ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น
ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงหรือ
กระโปรงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดนิ้วเท้า

๓.๓ ผู้มีสิทธิสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบคัดเลือก
เพื่อแสดงว่ามีตัวตนจริงของผู้มีสิทธิสอบ

๓.๔ ในการสอบหัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ใช้ปากกาถักกลิ้งหมึกสีน้ำเงินสำหรับการ
ทำแบบทดสอบเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการแก้ไขในกระดาษคำตอบระหว่างสอบ ให้แก้ไขด้วยการขีดฆ่าและ
ตบเติมเท่านั้น โดยไม่ต้องลงชื่อกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด และห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
เช่น เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบตรวจพบว่า ผู้เข้าสอบนำเข้าห้องสอบ จะถือว่า
มีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตนข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และให้ยุติการทำข้อสอบทันที รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	สถานที่สอบ
๑	A ๙๙๑๐๐๒	นายณัฐวิทย์ พูนนวล	สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธินซอย ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๒	A ๙๙๑๐๐๓	นางสาวสาวินี พิมพ์หนู	
๓	A ๙๙๑๐๐๔	นายภิรม นาคขวัญ	
๔	A ๙๙๑๐๑๐	นางสาวกมลชนก บุญเกิดวัฒนากุล	
๕	A ๙๙๒๐๐๑	นางสาวชนัญญา อัครชัยโสภณ	
๖	A ๙๙๒๐๐๕	นายชวิน วัชรธรรม	
๗	A ๙๙๒๐๐๗	นายชิษณุพงศ์ เจียงวิเสริฐ	
๘	C ๙๙๒๐๐๙	นางสาวสิริวีร์ ลาวัฒน์วิสุทธิ	
๙	B ๙๙๒๐๑๑	นางสาวพนัชกร รุ่งสุขสมกิจ	
๑๐	C ๙๙๒๐๑๓	นายคุณัษฎ์ ศิริสมบูรณ์เวช	
๑๑	C ๑๐๒๐๐๘	นายอธิปัตย์ บุญเลี้ยง	
๑๒	B ๒๔๒๐๐๖	นางสาวรัญญา ภูชาดิก	
๑๓	B ๒๔๒๐๑๒	นางสาวดลยา ชมภูทัศน์	

